

Moody's nâng hạng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức ổn định

12:21 07/09/2022

Tác giả: Nguyễn Hợi

Ngày 6/9, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên Ba2, với triển vọng được đánh giá "ổn định". Sức mạnh kinh tế của Việt Nam đang ngày càng tăng lên, thể hiện qua khả năng thu hút FDI bền vững.



Moody's đánh giá, có nhiều yếu tố cho thấy sức mạnh kinh tế của Việt Nam đang ngày càng tăng lên, thể hiện qua khả năng thu hút FDI bền vững và được hưởng lợi từ tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo báo cáo của Moody's, việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín này nâng hạng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam phản ánh "sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Việt Nam so với các nước cùng mức xếp hạng tín nhiệm và khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc kinh tế vĩ mô bên ngoài, thể hiện hiệu quả chính sách được cải thiện".

Moody's cũng đánh giá xu hướng này sẽ tiếp tục khi nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi từ việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa xuất khẩu và tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh

vực sản xuất, chế biến chế tạo.

Kết quả nâng hạng này cũng phản ánh nền tảng tài khóa vững chắc hơn được hỗ trợ bởi chi phí đi vay được kiểm soát, điều hành chính sách tài khóa cẩn trọng và thanh khoản của danh mục nợ Chính phủ được cải thiện.

Moody's đánh giá, năng lực cạnh tranh trong khu vực sản xuất, chế biến chế tạo của Việt Nam ngày càng tăng, và lĩnh vực này cũng vượt trội về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) so với các nước khác trong khu vực, góp phần thúc đẩy thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

Theo Moody's, việc Việt Nam tham gia vào nhiều hiệp định thương mại song phương và khu vực đã khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu.

“Các hiệp định thương mại tự do này sẽ giúp củng cố vị thế cạnh tranh của Việt Nam đối với các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp hơn như giày dép, hàng may mặc và sản phẩm nông nghiệp, đồng thời củng cố vững chắc vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực đối với mặt hàng công nghệ với giá trị gia tăng cao hơn, như điện thoại thông minh, máy tính và các sản phẩm điện tử khác”, báo cáo của Moody's cho biết.

Hiệu quả thực thi chính sách tài khóa của Việt Nam cũng được Moody's đánh giá tích cực, trong đó bao gồm việc chú trọng vào triển khai kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn và tăng cường huy động các nguồn tài chính trong nước với chi phí thấp, trong khi tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ công ổn định, đồng thời duy trì chính sách tài khóa linh hoạt trong bối cảnh nền kinh tế đang tiếp đà phục hồi.

Theo nhandan.vn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/moodys-nang-xep-hang-tin-nhiem-cua-viet-nam>